

HƯỚNG DẪN

Học sinh lớp 10 chọn nhóm lớp học năm học 2023 - 2024

Căn cứ vào Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

Căn cứ vào nguyện vọng của học sinh và tình hình thực tế của nhà trường;

Đề tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh lớp 10 học chương trình giáo dục phổ thông 2018, đáp ứng tốt yêu cầu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực, đánh giá tư duy và xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng, Trường THPT Khương Đình dự kiến phương án chia nhóm lớp như sau:

I. CÁC MÔN/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẮT BUỘC (Đối với tất cả các lớp)

8 môn/hoạt động giáo dục gồm: Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh; Lịch sử; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Giáo dục địa phương; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

II. CÁC MÔN HỌC LỰA CHỌN VÀ CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP TỰ CHỌN

TT	Nhóm lớp định hướng	Các môn học lựa chọn	Các chuyên đề học tập tự chọn
1	Tự nhiên 1	Lý, Hóa, Sinh, Tin	Toán, Lý, Hóa
2	Tự nhiên 2	Lý, Hóa, Địa, Tin	Toán, Lý, Hóa
3	Xã hội 1	Địa, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lý, Công nghệ (Kỹ thuật nông nghiệp)	Toán, Văn, Lý
4	Xã hội 2	Địa, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Hoá, Công nghệ (Kỹ thuật nông nghiệp)	Toán, Văn, Sử

III. NHÓM LỚP LIÊN KẾT HỌC TIẾNG ANH THEO CHUẨN IELTS QUỐC TẾ

• **Đối tượng:** Học sinh có khả năng học tốt các môn Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn hoặc Lý; Học sinh có nguyện vọng đạt chứng chỉ IELTS quốc tế, có dự định phân đấu tuyển thẳng vào Đại học hoặc có định hướng đi du học nước ngoài, phát triển ngoại ngữ.

• **Môn học tăng cường:**

- Lớp định hướng Tự nhiên: Học tăng cường các bộ môn Toán, Lý, Tiếng Anh và học IELTS (theo chương trình chuẩn IELTS quốc tế, do giáo viên người bản ngữ giảng dạy).

- Lớp định hướng Xã hội: Học tăng cường các bộ môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và học IELTS (theo chương trình chuẩn IELTS quốc tế, do giáo viên người bản ngữ giảng dạy).

• **Hình thức:** Nhà trường liên kết với Trung tâm ngoại ngữ (Trung tâm đã được Sở GD&ĐT cấp phép cho giảng dạy) để thực hiện chương trình giảng dạy.

• **Ghi chú:** Các bậc cha mẹ học sinh (CMHS) có nhu cầu tìm hiểu thì đánh dấu X vào ô tương ứng trong Phiếu đăng ký môn học lựa chọn. **8h00 ngày 18/7/2023 (thứ Ba)** nhà trường sẽ tổ chức hội thảo với các bậc CMHS và tư vấn cụ thể cho CMHS trước khi quyết định cho con tham gia lớp học IELTS.

Căn cứ vào điều kiện của nhà trường và khả năng, sở thích, định hướng nghề nghiệp của học sinh qua Phiếu đăng ký môn học lựa chọn, nhà trường sẽ xếp lớp để học sinh phát triển được tối đa năng lực bản thân, đạt kết quả cao nhất trong học tập, rèn luyện. Việc chuyển nhóm lớp (nếu có thay đổi sau khi nộp hồ sơ nhập học) được thực hiện **trước ngày 15/7/2023**.